



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯ-มิชลินวางแนวทางยางไทยรับกฎEUDRมุ่งตลาดโลก	แนวหน้า
2. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าท้าหยั่งดิน: ล้อยางแบนนต์ไทย	ไทยรัฐ
3. ซีจีดีพี'2.5%ต่ำไป อัดฉีดอีก3แสนล้าน	มติชน
4. 'ลานัญญา'อยู่ในไทยยาวถึงต้นปี68กรมชลฯเฝ้าระวังฝนหนัก-น้ำท่วม	กรุงเทพธุรกิจ
5. โฆษกฯดันทุเรียนคุณภาพส่งออกจีน	แนวหน้า
6. ส่งออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใช้สารสกัดพืชบัญชีไซเตสต้องขออนุญาต	ไทยรัฐ
7. ผู้ช่วยฯตรวจคลองมหาชัยซ่อมกำแพงป้องกันตลิ่งทรุด	แนวหน้า
8. เดินหน้าส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	เดลินิวส์
9. คอลัมน์: เชิงสารคดี: อ่างเก็บน้ำอย่างชุ่มๆ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มความชุ่มชื้นป่า...	สยามรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. พาณิชย์ฯตรวจตลาดสด เผยราคาผักสดเริ่มลด	มติชน
12. บทความพิเศษ: เสียงจากชาวนากรุงเทพฯ : บีบเราให้เผาแล้วบังคับให้เลิกเผา	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*

# เกษตรฯ-มิชลินวางแนวทางยางไทยรับกฎEUDRมุ่งตลาดโลก

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ มอบหมายให้นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีฯ ร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร บริษัท มิชลิน กรุ๊ป กำหนดแนวทางบริหารจัดการระบบยางพาราไทย รองรับกฎระเบียบ EU Deforestation Regulation (EUDR) และแลกเปลี่ยนแนวทางการร่วมมือฯ โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายบุญสิงห์กล่าวว่า บริษัท มิชลิน ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยางล้อหลักของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตยางล้อและยางพารา แห่งยุโรป (ETRMA) ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มีการใช้วัตถุดิบยางพาราของประเทศไทย ได้เข้าพบผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า EUDR ในสินค้าประเภทยางพารา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสินค้าโลกภัณฑ์ทั้ง 7 ชนิด โดยจะเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อสามารถแสดงแหล่งที่มาของผลผลิตในการส่งออกสินค้าไปสหภาพยุโรปได้ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าในกลุ่มดังกล่าวได้

สำหรับการหารือครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสินค้ายางพาราของไทยให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมยาง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราของไทย สำหรับกระบวนการด้านเอกสารสิทธิที่ดินทำกินของเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายขับเคลื่อนการใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรให้มีความถูกต้อง โดยเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ EUDR

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนและร่วมมือกับบริษัท มิชลิน กรุ๊ป ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยาง เพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติ เช่น ระบบกริดแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ระบบการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวินิจฉัยและพัฒนา รวมถึงการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลรวบรวมข้อมูลห่วงโซ่อุปทานยางพารา สำหรับการปรับปรุงในแง่ของการปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงในการรองรับกฎระเบียบ EUDR รวมทั้งกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมาย กยท.ให้เร่งขยายตลาดเครือข่ายยาง เพื่อให้เข้าถึงจุดรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยได้ง่ายและรวดเร็ว เป็นผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานยางพารา โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรชาวสวนยางไทยมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้อย่างมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมั่นคง และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจจากยางพารา



## ล้อยางแบรนด์ไทย

ประเทศไทยผลิตยางพาราได้มากที่สุดในโลก แต่ขาดการแปรรูปแบบไม่เคยมีผลิตภัณฑ์จากยางออกมาให้เห็น

งาน "TyreXpo Asia 2024" ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย ภายใต้แนวคิด "Your One-Stop Show for Tyres, Automotive Repair & Maintenance and Tyre Accessories" ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา เมื่อวันก่อน

มีการเปิดตัวตัวอย่างของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภายใต้แบรนด์ Greenergy Tyre อย่างเป็นทางการ ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติไทยที่มีมากกว่า 4 ล้านตัน

สำหรับวัตถุดิบยางที่นำไปแปรรูปเป็นยางล้อ Greenergy Tyre จะผ่านกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับว่าไม่บุกรุกพื้นที่ป่า โดยกระบวนการผลิตเริ่มจากรับซื้อวัตถุดิบน้ำยางของเกษตรกรกร หรือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ในระบบทะเบียนของ กยท.

มีข้อมูลระบุที่สกัดที่สังสวนยางชัดเจน และซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา กยท. ก่อนส่งเข้าโรงงานแปรรูปเป็นยาง STR และโรงงานผลิตยางล้อ Greenergy Tyre ทำให้ทุกขั้นตอนของการซื้อขายหรือส่งต่อสินค้าจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งกำเนิดได้ทุกเส้น



ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์สามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของวัตถุดิบว่ามีมาตรฐานในระดับที่สากลยอมรับ ตอกย้ำความสำเร็จจากการมีข้อตกลงซื้อขายยางล้อและวัตถุดิบยาง เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อคิดเป็นมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

มหกรรมล้อระดับนานาชาติในครั้งนี้จะเป็นการปูทางที่สำคัญสู่การยกระดับอุตสาหกรรมยางไทย ให้สามารถผลิตสินค้าที่ขนานรับกับความต้องการของตลาดที่มากขึ้น ทำให้ห่วงโซ่อุปทานยางของไทยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำเติบโตขึ้นและสร้างความได้เปรียบทางการค้าในฐานะผู้นำแนวหน้าในอุตสาหกรรมยางโลกต่อไป.

**ส-เ-เ-เ**

# ชี้อัตราดอกเบี้ย 2.5%ต่ำไป อัตราดอกเบี้ยอีก 3 แสนล้าน

## กรม.เศรษฐกิจเร่งกู้ศก. พิชัยรุกแก้สภาพคล่อง คลังจีสก.เบิกงบลงทุน

‘พิชัย’นำทีมแจจ กรม.เศรษฐกิจนัดแรกเร่งกู้ ศก.  
ชี้อัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่ำกว่าศักยภาพไทย เตรียม  
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 3 แสนล้าน (อ่านต่อหน้า 7)

### กรม.เศรษฐกิจ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  
การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2567  
โดยมีนายพิชัย ชูณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี  
และ รว.คลัง รวมทั้งรัฐมนตรีและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ทำเนียบรัฐบาล  
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม

ต่อจากหน้า 1

จีสก

นายกฤษฎา นายกรัฐมนตรี-คลัง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม  
ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีวาระการพิจารณาปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลาง ภายหลังจากที่รัฐบาลจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อรองรับโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ทั้งนี้ การหารือแผนการคลังระยะปานกลาง จะมีการทบทวนรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 ไปจนถึงปีงบประมาณ 2571 ทั้งกรอบวงเงินรายได้ วงเงินรายจ่ายแต่ละปีงบประมาณ การขาดดุลงบประมาณ กรอบวงเงินกู้สูงสุด และตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้างต่อจีดีพี

โดยภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ได้เห็นชอบการปรับปรุง



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16879

หน้า: 1(บนซ้าย), 7, 16

Col.Inch: 286.80 Ad Value: 473,220

PRValue (x3): 1,419,660

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซีจีดีพี 2.5%ต่ำไป อัดฉีดอีก3แสนล้าน



แผนการคลังระยะปานกลาง เสริมขึ้น ในขั้นต่อไป จะนำรายละเอียดทั้งหมดเสนอเข้ามายังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป ในวันที่ 28 พฤษภาคม โดยการประชุมครั้งนี้ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้านนายพิชัย ชุมผลหวัชรี รองนายกรัฐมนตรี และ รว.คลัง กล่าวว่าการประชุมเป็นไปด้วยดี โดยจะนำมาตรการต่างๆ เข้าเสนอในที่ประชุม ครม.ตามแผนที่วางไว้ ส่วนการประชุม ครม.เศรษฐกิจ ในเวลา 16.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม จะมีมาตรการออกมาแน่นอน แต่ขอรอให้นายกฯเป็นผู้เปิดเผย

## ขงทำงานเพิ่ม1.22แสนล.

นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐครั้งที่ 3/2567 ซึ่งมีนายเศรษฐฯเป็นประธาน เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อใช้ในโครงการ เติมนเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต กรอบวงเงิน 122,000 ล้านบาท โดยที่มาของงบประมาณก่อนนี้มาจากการที่รัฐบาลมีรายได้เพิ่ม 10,000 ล้านบาท และจะทำงบประมาณขาดดุล 112,000 ล้านบาท หลังจากนั้นเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 28 พฤษภาคม

นายพรชัย สุริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ที่มาของรายได้ที่เพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท ไม่ใช่รายได้ที่จัดเก็บเพิ่ม แต่เป็นรายได้ที่รัฐบาลมีอยู่แล้ว ส่วนรายละเอียดจะต้องรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 28 พฤษภาคม

## นายกฯ-ผู้ว่ารปท.ถกครม.ศก.

ที่ห้องสี่เหลี่ยม ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐฯ ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ นัดแรก โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพิชัย ชุมผลหวัชรี รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายณฤตม์ เทตเสถียรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายพรชัย สุริยะเวช ผู้อำนวยการ

## ดึง 140 บิ๊กจีน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม RCEP Business Opportunities Matchmaking (จีน-ไทย) เพื่อเชิญชวนนักธุรกิจจีนที่มีศักยภาพกว่า 140 ราย มาลงทุนในไทย ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม

การสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ นายอนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าร่วม

## ระดมสมองช่วยฟื้นศก.โตต่ำ

นายเศรษฐฯกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ครม. รวมถึงผู้ว่าการ รปท.ว่า ตามที่ทราบกันดีว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าประมาณการมาก แต่ยังไม่เรียกสถานการณ์ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจไม่ได้เดินหน้าเต็มที่ ที่ผ่านมามีตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมา ยาวนานและต่อเนื่อง เศรษฐกิจโลกโตช้า กำลังซื้ออ่อนตัว ปัญหาภาวะโลกเปลี่ยนแปลง และปัญหาโครงสร้าง เช่น สังคมสูงวัย ปัญหาหนี้ครัวเรือนปัญหาหนี้เสีย ปัญหาเหล่านี้ต้องการการแก้ไขด้วยการปรับโครงสร้าง สามารถทำได้เลยอีกหลายเรื่องภาครัฐสามารถทำได้เลย เช่น การเบิกจ่ายของภาครัฐ กระตุ้นการซื้อ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16879

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7, 16

Col.Inch: 286.80

Ad Value: 473,220

PRValue (x3): 1,419,660

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซีจีดีพี 2.5%ต่ำไป อัดฉีดอีก3แสนล้าน

การท่องเที่ยว ซึ่งเรากำลังทำอยู่แล้ววันนี้จะมากอยู่ในรายละเอียดว่าจะทำอย่างไร จึงเป็นที่มาของการประชุม ครม.เศรษฐกิจในวันนี้ เพื่อระดมความคิดเห็น หาทางออกช่วยให้เศรษฐกิจโตตามศักยภาพขอให้ทุกคนใช้เวทีนี้ระดมความคิดเห็นไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

## อีก2สัปดาห์มีแผนทำทันที

ต่อมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการพิเศษ X ถึงการประชุม ครม.เศรษฐกิจ ว่า “การประชุมกับกระทรวงและหน่วยงานเศรษฐกิจเพื่อหามาตรการระยะสั้น ทั้งของภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ส่งออก พลังงาน และการเงินการคลัง ที่จะเร่งแก้ไขปัญหาลูกค้าของพี่น้องประชาชน และช่วยภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งหาแหล่งเงินทุนสำหรับ SMEs เนื่องจากหลายเรื่องจำเป็นต้องทำงานข้ามกระทรวง จึงได้มีการข้ามกระทรวงเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหามาตรการระยะสั้นที่ได้ทันทีมาเสนอในการประชุมในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า”

## จีดีพี 2.5% น้อยกว่าศักยภาพ

นายพิชัย ชุมhuri รองนายกรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมแถลงผลการประชุมที่ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที

นายพิชัยกล่าวว่า คงจะเป็นที่ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจบ้านเราผลประกอบการเป็นอย่างไร จีดีพีเท่าไร ก็ผลของไตรมาสแรกนั้นตามที่ ได้รายงานการประชุม ครม.ครั้งที่แล้วต่ำกว่าที่คาดจาก 2.7% ก็คิดว่าจะเหลือ 2.5% ก็ต้องมานั่งคุยกันว่าปัญหาคืออะไร ปัญหาเพิ่งเกิดหรือเกิดนานแล้ว และวันนี้ควรเอาปัญหาทั้งหมดมาคุย จะได้เริ่มทำอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขเชิงโครงสร้างระยะยาว อะไรต้องแก้ไขระยะกลาง อะไรต้องแก้ไขเฉพาะหน้า เพราะรอเวลาไม่ไหว

นายพิชัยกล่าวว่า ประเทศไทยก็มีศักยภาพที่ดี มีพื้นฐานที่ดี อย่างน้อยจีดีพีก็ควรจะ 3.5% ขึ้นไป เรายู่อ่ากว่า 3.5% มาตลอด อันนี้เป็นสัญญาณที่หนึ่ง สัญญาณที่สองเพื่อนบ้านหรือคู่แข่งนั้นจีดีพีโตกว่าเรา ส่วนใหญ่อยู่ที่ 4-6% เป็นเครื่องยืนยันว่าของเรานั้นมีปัญหา เราก็มักดูว่าอย่างไร

อย่างที่ทราบว่าจะระบบเศรษฐกิจก็ผลักดันด้วยระบบการผลิต ซึ่งนำไปสู่การจ้างงานและการบริโภคเป็นวงจรไปตามลำดับ โดยเราไล่ดูกันทีละอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะการเกษตร เทคโนโลยี รถยนต์ อีเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่อุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตอย่างการท่องเที่ยว ภาคพลังงาน

## ตั้งงบเพิ่ม2ปีเกือบ3แสนล.

นายพิชัยกล่าวต่อว่า เรื่องงานเฉพาะหน้าในส่วนเรื่องสภาพคล่องวันนี้ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ก็มา ก็เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจมีการแก้ต้องใช้เวลา ความจำเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมี ซึ่งทางรัฐบาลทราบอยู่แล้วจึงต้องหางบประมาณมากระตุ้น ปีนี้เรามีแผนที่จะตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 122,000 ล้านบาท และปีหน้าตั้งไว้อีก 160,000 ล้านบาท รวมเกือบ 300,000 ล้านบาท ก็มาดูกันต่อไปว่าเราจะจัดอย่างไรให้อยู่ในวิสัยที่จะจัดได้ มีวินัยทางการเงินการคลัง ถึงจะตั้งน้อยแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่ทำได้

“ท่านนายาก็ได้ให้ข้อคิดเห็นและสรุปมาว่าอะไรที่ทำได้เลยก็ให้ไปทำ แต่ทุก 2 อาทิตย์ใครทำอะไรให้หยิบขึ้นมาแล้วมารายงานความคืบหน้า เพื่อให้เกิดการผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกับระบบการเงินการคลังร่วมกัน ผมก็มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ซีจีให้เห็นปัญหาและผลักดันให้เกิดขึ้นตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี” นายพิชัยกล่าว

เมื่อถามว่าจะมีการออกมาตรการเพื่อให้แต่ละหน่วยงานเห็นผลเป็นรูปธรรมหรือไม่ นายพิชัยกล่าวว่า มาตรการเฉพาะหน้าตอนนี้คือทำให้คนที่ไม่ไหว ให้ออกจากภาวะเอ็นพีแอลและกลับเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เมื่อถามว่า ปีนี้เห็นจีดีพีเกิน 2.5% ได้หรือไม่ นายพิชัยกล่าวว่า เราต้องทำทุกวิถีทางแต่ส่วนตัวแล้วตนไม่พอใจแค่ 2.5% หรือ

## ขงบสย.ค้าประกันเอสเอ็มอี

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า มีการเสนอมาตรการจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่เห็นตรงกับกระทรวงการคลัง ในมาตรการค้าประกันสินเชื่อ ของบริษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะช่วยให้ปัญหาที่ให้อธนาคารต่างๆ ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อ เพราะเกรงว่าจะมีความเสี่ยง บสย.จะเข้ามาค้าประกันสินเชื่อให้ผ่านจากงบประมาณรัฐบาล เข้ามาอุดหนุนความเสี่ยง SME ออกไป

และทำให้อธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อให้กับ SME ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการพิจารณาการค้าประกันสินเชื่อหรือปล่อยสินเชื่อให้กับ SME รายใหม่เป็นอันดับแรก ส่วนวงเงินค้าประกันขอพิจารณาเพิ่มเติม แต่ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องสำคัญมากจึงอาจมีการพิจารณาเพิ่มวงเงิน โดยจะนำเสนอเข้า ครม. ภายใน 2-3 สัปดาห์นี้

## เร่งเบิกจ่ายบ-สินเชื่อประช.

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า เรื่องกรอบเงินเพื่อเห็นถึงความจำเป็น เพราะเงินเพื่อมีปัญหา 2 มิติ คือ เรื่องกรอบเงินเพื่อที่ไม่สะท้อนสถานะเศรษฐกิจจริง และเรื่องกรอบเงินเพื่อที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงการคลัง และ ธปท. ไม่พยายามผลักดันเงินเพื่อเข้าไปอยู่ในกรอบ จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันต้องพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และเม็ดเงินงบประมาณ ในส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ได้รับโจทย์ให้ไปเร่งรัดการปล่อยสินเชื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งการไปยัง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา หามาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง เข้ามาเสริมช่วงโลว์ซีซั่นท่องเที่ยวของไทย และกระทรวงการคลัง จะช่วยสนับสนุนท่องเที่ยวในเมืองรอง

## แก้กม.ภาษีดึงดูดต่างชาติลงทุน

นายจุลพันธ์กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ไม่ได้มีการตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจแบบในอดีต ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน ทุกหน่วยงานได้เตรียมการบ้านมาเพื่อเสนอปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อน และจะนำข้อหารือกลับไปคิดแผนนโยบายเพื่อนำกลับมาเสนอที่ประชุมในอีก 2 สัปดาห์ ในส่วนมาตรการด้านภาษี ได้เรียนกลไกด้านภาษีสรรพสามิต เพื่อขับเคลื่อนในการรองรับคาร์บอนเครดิต ให้เป็นไปตามกลไกเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงหารือเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศ ที่เขามีข้อกังวลใหญ่คือ โครงสร้างการจัดเก็บภาษีบริษัทข้ามชาติ ดังนั้นต้องมีกลไกในการปรับแก้กฎหมาย ได้นำส่ง ครม. แล้ว และคงจะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ นายพิชัยได้เสนอให้ทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และสำนักงานเศรษฐกิจการ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16879

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7, 16

Col.Inch: 286.80

Ad Value: 473,220

PRValue (x3): 1,419,660

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซีจีดีพี 2.5%ต่ำไป อัดฉีดอีก3แสนล้าน

คลัง เป็นเลขาธิการร่วม ในการประสานงานกัน นอกจากนี้ ทางปลัดกระทรวงการคลังได้เสนอว่าระหว่างรอโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็ต้องมีกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจในระหว่างนี้จนถึงช่วงปลายปี ซึ่งเป็นโจทย์ที่กระทรวงการคลังและกระทรวงต่างๆ รั้งกลับไป เพื่อมาหารือกันอีกครั้ง

## ดึง140นักธุรกิจจีนลงทุน

ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม RCEP Business Opportunities Matchmaking (จีน-ไทย) เพื่อเชิญชวนนักธุรกิจจีนที่มีศักยภาพกว่า 140 ราย ใน 10 สาขาเศรษฐกิจ จาก 60 สมาคมมาลงทุนในไทย ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขต

การค้าเสรี RCEP (ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจีดีพีประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชน

นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไทยกับจีนความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ซึ่งในปี 2568 จะครบรอบ 50 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ซึ่งจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยมาตลอด 12 ปี การค้าสองฝ่ายมีมูลค่าสูงถึง 105,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย เติบโตอย่างต่อเนื่องจากความตกลง FTA (เขตการค้าเสรี) โดยเฉพาะ RCEP ซึ่งจีนเป็นหัวหน้าขับเคลื่อนที่สำคัญและ RCEP เป็น FTA ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และไทย-จีน ยังเป็นสมาชิกภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ที่อยู่ระหว่างการยกระดับให้ทันสมัย คาดหวังว่าไทย-จีน จะขยายโอกาสทางการค้า สินค้า บริการ การลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลกผ่านการใช้สิทธิพิเศษผ่านข้อตกลงดังกล่าว

## หนุนบีโอไอ-อีอีซีใช้RCEP

“ผมประสานงานกับบีโอไอ อีอีซี และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนจีนใช้ประโยชน์จากข้อตกลง RCEP ซึ่งจะนำไปสู่การขยายมูลค่าการค้า

(อ่านต่อหน้า 16)

## ต่อจากหน้า 7

### จีดีพี

และจีดีพีของภูมิภาค RCEP ให้เติบโตขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะการตั้งฐานการผลิตในไทย ในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเอส-เคิร์ฟ ที่เป็นเป้าหมายต่อยอดอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพมากขึ้นในอนาคต” นายภูมิธรรมกล่าว

นายภูมิธรรมกล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์สร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างเอกชนสองฝ่าย โดยทำงานลงลึกในพื้นที่เป็นรายภูมิภาค มณฑล โดยที่ผ่านมาได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับรัฐบาลท้องถิ่นจีนแล้ว 4 ฉบับ ได้แก่ มณฑลไหหนาน มณฑลกานซู มณฑลเสิ่นเจิ้น และมณฑลยูนนาน และมีแผนที่จะจัดทำเพิ่มอีก 8 ฉบับ ได้แก่ ผู้เขียน เฮย หลงเจียง ซานซี เจ้อเจียง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เหอเป่ย์ ซานตง และจีหลิน จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะเอสเอ็มอี เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งไทยสามารถเป็นประตูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกและเอเชียกลาง กระจายสินค้าได้ทั่วโลก มีความพร้อมทั้งโลจิสติกส์ แรงงาน บริการ รัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุน ทำนายนายกฯสั่งการให้รัฐมนตรีทุกคนแก้ไขปรับปรุงระเบียบส่งเสริมเอกชน และทุกหน่วยงานพร้อมเอื้อการลงทุนให้สะดวกและได้รับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ อีอีซี ฟรีวีซ่า และด้านอื่นๆ อีกมากมาย ในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน

## มุ่งศก.สีเขียวรับมือโลกเปลี่ยน

“ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากและรวดเร็ว ระเบียบการค้าโลกใหม่ต้องปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เน้นเศรษฐกิจสีเขียวที่ทุกภาคอุตสาหกรรมต้องปรับเปลี่ยน และขอสนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่มีฐานการผลิตในไทยและอาเซียน รวมทั้งกลุ่มธุรกิจบริการต่างๆ ให้เข้ามาลงทุนในไทย ไม่เพียงแต่จะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของไทยในหลายด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรที่มีคุณภาพ ต้นทุน

ทางธุรกิจที่เหมาะสม ยังมีปัจจัยสนับสนุนการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตของกลุ่มคนทำงาน ทั้งระบบรักษาพยาบาล โรงเรียน แหล่งท่องเที่ยว” นายภูมิธรรมกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีนายพินิจ จารุสมบัติ อธิบดีรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ นายอู๋ จื้ออู๋ อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย Mr.Xu Ningning, Chairman of RCEP Industry Cooperation Committee (RICC) นายวุฒิกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและจีน นักธุรกิจจากทั่วประเทศจีน มากกว่า 140 คน ใน 10 สาขาเศรษฐกิจ จาก 60 สมาคม และนักธุรกิจไทยกว่า 300 คน เข้าร่วมด้วย

สำหรับการค้ารวมของไทยกับกลุ่มประเทศ RCEP ในปี 2566 มีมูลค่ารวมถึง 3.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 54.41 ของการค้ารวมของไทยกับโลก โดยไทยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ RCEP มูลค่ากว่า 1.45 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจุบันไทยมีความตกลง FTA แล้ว 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ซึ่งรวมความตกลง RCEP โดยอยู่ระหว่างการพิจารณากระบวนการรับสมาชิกใหม่ ซึ่งขณะนี้ มีประเทศ เขตศุลกากรอิสระ แสดงความจำนงเข้าร่วมความตกลง ได้แก่ อองกง ศรีลังกา และอยู่ระหว่างจัดตั้งหน่วยงานความตกลง RCEP โดยมีเป้าเริ่มปฏิบัติงานได้ปี 2567

## กต.แจงทูตแอฟริกาข่าว10ปี

นายภูมิธรรมกล่าวถึงการนำข่าว 10 ปีไปทำตลาดประเทศแอฟริกาว่า ทราบถึงความไม่สบายใจของบางประเทศในตลาดแอฟริกา โดยยอมรับว่าจากปัญหาที่หลายฝ่ายต้องคำข่าวไทยและพูดถึงข่าวสารสกัดดังกล่าว มีสารตกค้างมากมายและได้มีการพิสูจน์ออกมาแล้ว ไม่มีสารตกค้าง ยังบริโภคได้ แต่ยังทำให้หลายประเทศในตลาดแอฟริกาวิตก เรื่องนี้ทุกอย่างควรจะจบลงได้แล้วไม่ยากให้ฝ่ายที่ต่อคำข่าวไทยออกมาพูดอีก เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ข่าวไทยเสียหายไปมากกว่านี้

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16879

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7, 16

Col.Inch: 286.80 Ad Value: 473,220

PRValue (x3): 1,419,660

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซีจีดีพี 2.5%ต่ำไป อัดฉีดอีก3แสนล้าน

นายภูมิธรรมกล่าวว่า เพื่อให้บางประเทศในตลาดแอฟริกา ทราบถึงข้อเท็จจริง ในวันที่ (27 พ.ค.) กระทรวงการต่างประเทศมีพูดคุยกับทูตแอฟริกา จึงได้มอบกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้กับทูตแอฟริกาได้เข้าใจ แม้ไทยจะมีข่าวเก่า 10 ปี แต่ก่อนจะส่งออกไปตลาดต่างประเทศทุกครั้ง ทุกขั้นตอนต้องผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานการส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ ที่จะรับรองข้าวทุกกระสอบก่อนส่งออก ดังนั้น เอกชนรายใดจะส่งออกข้าว ต้องทำให้ข้าวทุกเม็ดเป็นไปตามมาตรฐานก่อน

นายภูมิธรรมกล่าวว่า นอกจากนี้ในส่วนของการตรวจสารตกค้าง จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อว่าจะให้ตรวจหรือไม่อย่างไรเป็นกรณีไป และกระทรวงพาณิชย์ ยังได้กำหนดมาตรฐานแนะนำ สำหรับมาตรฐานสินค้า ข้าวหอมไทย ข้าวสีไทย ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวเหนียวขาว และข้าวหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกทางการส่งออก สำหรับตอบสนองความต้องการของตลาดและรสนิยมของผู้บริโภค ที่มีความหลากหลายในราคาที่เหมาะสม

## อศ.ประกาศหลักเกณฑ์ประมูล

นายภูมิธรรมกล่าวว่า สำหรับการประมูลเท่าที่ได้รับรายงานจากองค์การคลังสินค้า (อศ.) คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะออกประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ายื่นประมูลข้าวสต็อก 10 ปี ได้ โดยเปิดประมูลทั่วไปแบบยกโกดังทั้งหมด และไม่นำกลับมาเปิดประมูลในรอบต่อไป ซึ่งสต็อกในครั้งนี้มีไม่มาก 15,000 ตัน แบ่งเป็น 1.คลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%) รับมอบข้าวสารตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2557 ถึง 10 มีนาคม 2557 เก็บข้าวแล้ว 10 ปี 2 เดือน รวมปริมาณทั้งสิ้น 26,094 ตัน หรือ 258,106 กระสอบจาก 24 โรงสี และได้มีการระบายข้าวสารแล้ว 3 ครั้ง คงเหลือ 11,656 ตัน หรือ 112,711 กระสอบ

นายภูมิธรรมกล่าวว่า 2.คลัง บริษัท พูนผลเทรดดิ้ง จำกัด หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) รับมอบข้าวสารตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 ถึง 29 เมษายน 2557 เก็บข้าวแล้ว 10 ปี 7 วัน มีปริมาณรวม 9,567 ตัน หรือ 94,637 กระสอบ จาก 6 โรงสี ซึ่งระบายข้าวสารแล้ว 4 ครั้ง คงเหลือ 3,356 ตัน หรือ 32,879 กระสอบ เป็นต้น

ด้านนายเกษมรักษ์ ใจดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อศส.) กล่าวว่า วันนี้ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไป โดยระบายแบบเหมาคลังตามสภาพของข้าวที่เก็บรักษาที่มีอยู่จริง สำหรับผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานโครงการรัฐ ชั้น 3 องค์การคลังสินค้า

## หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น91.3%

นายอนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยภาวะสังคมไทยไตรมาส 1 ปี 2567 ว่า ในไตรมาส 4 ปี 2566 หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า 16.4 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.0% ชะลอลงจาก 3.4% ของไตรมาสก่อนหน้า โดยหนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มการขยายตัวที่ชะลอลง จากการที่ธนาคารพาณิชย์เริ่มเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ทำให้หนี้ครัวเรือนที่ก่อขึ้นใหม่ปรับตัวลดลง

นายอนุชากล่าวว่า ขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) อยู่ที่ 91.3% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ หนี้ครัวเรือนขยายตัวชะลอลงเกือบทุกประเภทสินเชื่อ ยกเว้นสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล โดยสินเชื่อบัตรเครดิตขยายตัว 3.5% เพิ่มขึ้นจาก 1.9% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่สินเชื่อยานยนต์หดตัว 0.6% จากเคยขยายตัว 0.2% ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนคุณภาพสินเชื่อความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนต่อยอดทุกประเภท โดยหนี้เสียของธนาคารพาณิชย์ มีมูลค่า 1.58 แสนล้านบาท คิดเป็น 2.88% ต่อสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจาก 2.79% ในไตรมาสก่อนหน้า ทำให้คุณภาพสินเชื่อทุกประเภทมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัวของรายได้ที่ยังไม่ทั่วถึง ต้องเร่งเข้าไปช่วยปรับโครงสร้างหนี้

## ห่วงหนี้เสียบ้านเพิ่มขึ้น

นายอนุชากล่าวว่า โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีสัดส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเป็น 3.34% จาก 3.24% ในไตรมาสก่อนหน้า เช่นเดียวกับสินเชื่อที่ครัวเรือนใช้เสริมสภาพคล่องคือ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น โดยสินเชื่อบัตรเครดิต มีหนี้เสียเพิ่มขึ้นเป็น 17.5% จาก 13.6% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่สินเชื่อรถยนต์ มีหนี้

เสียชะลอตัวลงเหลือ 12.7% จาก 27.3% ในไตรมาสก่อนหน้า

นายอนุชากล่าวว่า ยังมีประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ ได้แก่ 1.การเพิ่มขึ้นของหนี้เสียสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงินน้อยกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ของครัวเรือนรายได้ระดับปานกลางหรือล่าง ต้องเฝ้าระวังและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้กลุ่มนี้ในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสีย และช่วยให้รักษารายได้ และ 2.การเร่งรัดสถาบันการเงินประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกหนี้เรื้อรังเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งต้องเร่งสื่อสาร พร้อมแนวทางการปิดจบหนี้ที่เหมาะสมกับลูกหนี้อย่างกรณี

## ไตรมาส1ผู้ว่างงาน4.1แสนคน

นายอนุชากล่าวว่า สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2567 ผู้มีงานทำ 39.6 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.1% ซึ่งลดลงครั้งแรกนับจากไตรมาส 1 ปี 2565 จากการจ้างงานภาคเกษตรกรรมที่ลดลงกว่า 5.7% เพราะอยู่ช่วงนอกฤดูการทำเกษตรกรรม ขณะที่นอกภาคเกษตรกรรมยังขยายตัวได้ 2.2% โดยเฉพาะสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว ด้านชั่วโมงการทำงานลดลงตามการลดการทำงานล่วงเวลา ซึ่งผู้ทำงานล่วงเวลาลดลงกว่า 3.6% ผู้เสมือนว่างงานเพิ่มขึ้น 11.6% เป็นผลจากเรื่องนอกฤดูการเกษตร ขณะที่การว่างงานทรงตัวที่ 1.01% หรือมีผู้ว่างงาน 4.1 แสนคน

“ประเด็นที่ต้องติดตามในระยะถัดไป คือ การขาดทักษะของแรงงานไทยที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว ความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคม ตามสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น” นายอนุชากล่าว (อ่านรายละเอียด น.2)

## หวังนายกฯปิดดีลแสนล้าน

นายณณรุฎี พิศลบุตร นักวิชาการอาวุโสจากสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า การกระตุ้นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของรัฐบาล นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มองว่าดีแน่นอน แต่สิ่งสำคัญต้องกลับมาประเมินว่า การค้าขายต่างๆ เกิดผลประโยชน์อย่างทั่วถึง เกิดการแข่งขัน และความยั่งยืนมากเท่าใด อย่างไรก็ตาม หากพูด



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16879

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7, 16

Col.Inch: 286.80 Ad Value: 473,220

PRValue (x3): 1,419,660

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซีจีดีพี 2.5%ต่ำไป อัดฉีดอีก3แสนล้าน

ถึงการค้าขายในระดับนายกรัฐมนตรี ที่สามารถ  
ปิดการค้าขายได้ ก็ต้องขายในระดับหลักแสนล้าน  
บาท เพราะหากไปขายในระดับเพียงพันล้าน  
บาท ทางรัฐมนตรี หรือเซลส์แมนธรรมดา  
ก็สามารถทำได้

“รวมถึงต้องมองในแง่ความยั่งยืนด้วย คือ  
การดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามา ประโยชน์ที่เกิด  
ขึ้น มีเฉพาะในธุรกิจบางกลุ่มในประเทศไทย  
เท่านั้นหรือไม่ หรือเกิดผลประโยชน์ต่อ  
เศรษฐกิจในวงกว้าง มีการใช้สินค้าและบริการ  
ที่เป็นส่วนประกอบค่อนข้างมาก อยากให้คิดถึง  
อะไรที่คนไทยจะต้องได้รับประโยชน์ในภาพ  
รวม ทั้งการจ้างงาน การผลิต วัตถุดิบต่างๆ เพื่อ  
ให้เกิดความทั่วถึงอย่างแท้จริง” นายณณริฎ  
กล่าว

## ซีจีดีพีใช้แสนล้านพอ

นายณณริฎกล่าวว่า ปัจจุบันภาพเศรษฐกิจ  
ไทย ยังต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ  
สั้น แต่ไม่ได้ใหญ่มากนัก เพราะคาดการณ์  
เศรษฐกิจปี 2567 จะขยายตัวที่ 2.5% จาก  
ศักยภาพที่ควรจะได้ที่ 3.6% จีดีพีที่ขาดไป  
1.1% ใช้เงินกระตุ้น 1 แสนล้านก็เพียงพอ  
แต่ต้องกระตุ้นให้ถูกจุด อาทิ กลุ่มเปราะบาง  
แก้ไขปัญหาฐานราก กลุ่มเอสเอ็มอี แก้ไข  
หนี้ที่มีปัญหา โดยในระยะยาวต้องกลับมา  
ปรับกระบวนการทักษะและความคิดใหม่  
ว่าทำอย่างไรคนไทยจึงจะสามารถตอบโจทย์  
เศรษฐกิจโลกได้ เพราะบางส่วนเราก็ทำได้  
ดีแล้ว อาทิ การท่องเที่ยว แม้ยังมีโจทย์ที่ต้อง  
แก้ไขอยู่บ้างก็ตาม

## แนะแก้โจทย์ท่องเที่ยวไทย

“โจทย์ของการท่องเที่ยว ยังต้องจัดการให้  
เกิดประโยชน์สูงสุด ขยายการท่องเที่ยวไปยัง  
เมืองรอง ไม่กระจุกตัวเฉพาะเมืองหลัก ป้องกัน  
นอมนิฉัตรตัวเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ใน  
ประเทศ เสริมกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ที่ส่งผล  
เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ เพราะกิจกรรมเดิมเริ่ม  
ชะลอตัว ซึ่งปัจจุบันมูลค่าเพิ่มและอานิสงส์เชิง  
บวกของการท่องเที่ยวก็มีจำกัด หลายจังหวัด  
ท่องเที่ยวหลัก ผลประโยชน์ก็ไหลเข้าไปอยู่  
แค่ทุนใหญ่ จึงต้องหาทางทำอะไรให้เกิด  
ประโยชน์กับท้องถิ่นและประชาชนในภาพรวม”  
นายณณริฎกล่าว



'ลานีญา' อยู่ในไทยยาวถึงต้นปี 68  
กรมชลฯ เฝ้าระวังฝนหนัก-น้ำท่วม  
> 5

# 'ลานีญา' อยู่ในไทยยาวถึงต้นปี68 กรมชลฯ เฝ้าระวังฝนหนัก-น้ำท่วม

กรมอุตุนิยมวิทยา คาด  
พายุเข้าไทย 2 ลูก

## การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2567 (ทั้งประเทศ)

### ต้นฤดูฝน

1 พ.ค. 2567

ปริมาณน้ำเก็บกัก 41,765 ล้าน ลบ.ม.  
ปริมาณน้ำใช้การ 17,826 ล้าน ลบ.ม.

### วางแผน

ความต้องการใช้น้ำ 36,185 ล้าน ลบ.ม.  
แผนจัดสรรน้ำฤดูฝน 15,300 ล้าน ลบ.ม.

### แผนแยกกิจกรรม

อุตสาหกรรม

221 ล้าน ลบ.ม.  
(1%)

รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ  
6,744 ล้าน ลบ.ม.  
(42%)

เกษตรกรรม  
6,917 ล้าน ลบ.ม.  
(47%)

อุปโภค-บริโภค  
1,416 ล้าน ลบ.ม.  
(10%)

### การจัดสรรน้ำ

1 พ.ค. 2567-26 พ.ค. 2567

จัดสรรน้ำไปแล้ว 3,379 ล้าน ลบ.ม.  
(22% จากแผน)  
คงเหลือที่ต้องจัดสรรอีก 11,921 ล้าน ลบ.ม.  
(78% จากแผน)

ปัจจุบัน (26 พ.ค. 2567)

ปริมาณน้ำเก็บกัก 39,500 ล้าน ลบ.ม.  
(51%)  
ปริมาณน้ำใช้การ 15,518 ล้าน ลบ.ม.  
(29%)

### คาดการณ์ (1 พ.ย. 2567)

ปริมาณน้ำเก็บกัก 52,242 ล้าน ลบ.ม.  
(74%)

ปริมาณน้ำใช้การ 28,700 ล้าน ลบ.ม.  
(61%)

28/5/2567

กราฟนี้ กรุงเทพธุรกิจ

ที่มา: กรมชลประทาน

ผลการเพาะปลูกข้าวหน้าปี 2567  
(22 พ.ค. 2567)

แผนน้ำปี 17.01 ล้านไร่  
เพาะปลูกแล้ว 2.15 ล้านไร่

กรุงเทพธุรกิจ ● กรมชลประทาน เคาะแผนบริหารจัดการน้ำปี 67/68 รับมือนีญาฝนชุก น้ำท่วม ชีตเส้นเดือน มิ.ย. ปรับปรุงอาคารน้ำต้องเสร็จ กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงเครื่องมือต้องพร้อม เน้นเก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหนักให้มากที่สุด ขณะกรมอุตุนิยมวิทยา คาด พายุเข้าไทย 2 ลูก ไม่รวมปัจจัยอื่น

นายชชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำที่มี

อยู่อย่างจำกัดด้วยความปรารถนาดีและรัดกุม ประกอบกับได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร และประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด จึงทำให้การใช้น้ำเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้อย่างเพียงพอ ต่อจากนี้จะเป็นการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2567 (1 พ.ค.-31 ต.ค. 567) ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า สภาพอากาศในขณะนี้จะอ่อนกำลังลงและเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเป็นกลาง ในช่วงเดือนมิ.ย. โดยมีความน่าจะเป็นถึง 69% ที่จะเปลี่ยนสู่สภาวะลานีญา

ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในเดือนก.ค.-ก.ย. และจะคงสามารถนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2567

จึงได้กำชับไปยังโครงการชลประทานทั่วประเทศให้ปฏิบัติตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2567 ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง นำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ควบคุมไปกับการเก็บกัก รวมทั้งตรวจสอบอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายในเดือน ม.ย. นี้ กำหนดคนกำหนดพื้นที่เสี่ยง กำหนดเครื่องจักรเครื่องมือและระบบสื่อสาร ประจำพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีที่สำคัญให้ทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนถึงสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนได้มากที่สุด

### ปัจจุบันสิ้นสุดฤดูแล้งแล้ว

ด้านนายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 66/67 กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566-30 เม.ย. 2567) ไว้ทั้งสิ้น 24,985 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาวางแผนจัดสรรน้ำไว้ประมาณ 8,700 ล้าน ลบ.ม. เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม รวมไปถึงการควบคุมค่าความเค็มและคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักต่างๆ

ปัจจุบันสิ้นสุดฤดูแล้งแล้ว พบว่าทั้งประเทศมีการใช้น้ำตลอดช่วงฤดูแล้งรวมทั้งสิ้นประมาณ 23,832 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 95% ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำรวมประมาณ 8,586 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 99% ของแผนฯ ภาพรวมผลการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ พื้นที่ในเขตชลประทานไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ อีกทั้งยังมีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในชวต้นฤดูฝนอย่างเพียงพอ

โดย ณ วันที่ 1 พ.ค. 2567 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 41,765 ล้าน ลบ.ม. ยังสามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนได้อีกกว่า 34,572 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 11,256 ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนได้อีกกว่า 13,615 ล้าน ลบ.ม.

### เน้นบริหารจัดการน้ำพอใช้ถึงแล้งหน้า

นอกจากนี้ยังได้วางมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ไปจนถึงฤดูแล้งหน้า ด้วยการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลักในการเพาะปลูก บริหารจัดการน้ำทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำ รวมทั้งวางแผนป้องกันอุทกภัย เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด

นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศในเป็นไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าไม่ล่าช้าจนเกินไป เมื่อต้นคาดว่าปริมาณฝนในปี 2567 ภาพรวมจะอยู่ใกล้เคียงกับค่าปกติ หรือสูงกว่าเล็กน้อย โดยจะปริมาณฝนตั้งแต่เดือน พ.ค. - ต.ค. จะกระจายตัวดี ยกเว้นช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. ที่ร่องความกดอากาศต่ำจะไปทางจีนใต้ ส่งผลให้ฝนในประเทศไทยลดลงบ้างแต่ไม่รุนแรง และคาดว่าจะมีพายุเข้ามาในประเทศไทย 1-2 ลูก

สำหรับสถานการณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไทย ในปัจจุบันแอลนีโญได้เข้าเกณฑ์ความเป็นกลางและมีแนวโน้มภาวะลานีญาเข้ามา คาดว่าจะอยู่จนถึงต้นปี 2568 อย่างไม่ก็ตามเนื่องจากปริมาณฝนในประเทศมีอีกหลายปัจจัยสนับสนุน เช่น พายุหมุนเขตร้อน แนวร่องความกดอากาศต่ำมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ดังนั้นกรณีจะมีฝนมากหรือน้อยนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือนอีกครั้ง โดยร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

# โฆษกฯดันทุเรียนคุณภาพส่งออกจีน

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์ส่งออกทุเรียนไทยไปยังตลาดประเทศจีน ปี 2567 ว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ สั่งการให้กรมวิชาการเกษตร เร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออกไปจีน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งในส่วนของการขยาย สวน โรงคัดบรรจุ การส่งออก การขนส่ง การตลาด การแปรรูป และการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ พร้อมกับวางแผนขยายผลไปยังทุกภูมิภาคที่ผลิตทุเรียนเพื่อส่งออก และได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ สวพ.6

และศูนย์วิจัยพืชสวนจีนที่กว่า 180 คน เพื่อสลับเปลี่ยนหมุนเวียนทำหน้าที่ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลส่งออก และเพิ่มผู้จัดการเขตพื้นที่ทุเรียน (DIZ) จากเดิม 6 คน เพิ่มเป็น 9 คน พร้อมจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด หากพบการสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP หรือการให้เช่าโรงคัดบรรจุพร้อมกับใบรับรอง GMP-DOA เป็นต้น

น.ส.อัยรินทร์กล่าวต่อว่า ได้ใช้แผนนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ เป็นธงนำในการสร้างรายได้ และขยายโอกาสให้ภาคเกษตร มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเป็น 3

เท่าภายใน 4 ปี จึงเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาภาคเกษตร ที่ช่วยเสริมจุดแข็งด้านการตลาด จากการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ สถิติการส่งออกทุเรียน ปี 2566 ไทยส่งออกทุเรียนไปจีนทั้งหมด 57,000 ตู้/ชิปเมนต์ ปริมาณสูงถึง 945,900 ตัน มูลค่า 120,469.34 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากจากปี 2565 ถึงร้อยละ 38.47 (ปี 2565 ส่งออกทุเรียนไปจีน 8.11 แสนตัน มูลค่ากว่า 8.7 หมื่นล้านบาท) สำหรับช่องทางการส่งออกพบว่ารถยนต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.9 รองลงมาคือ ทางเรือ ร้อยละ 31.72 และทางรถไฟ ร้อยละ 1.17

# ส่งออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใช้สารสกัดพืชบัญญัติไซเตสต้องขออนุญาต



वानทางระเซออาฟรกา

บัญญัติแนบทำยอนุสัญญาไซเตส รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ทราบว่สารสกัดจากพืชในบัญญัติแนบทำยอนุสัญญาไซเตส โดยเฉพาะสารสกัดจากกระบองเพชรทุกชนิด และพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่อยู่ในการควบคุม



กระบองเพชร

สืบเนื่องจากกรมวิชาการเกษตรได้รับการแจ้งเตือนจากสหภาพยุโรปว่ามีการส่งออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชในบัญญัติแนบทำยอนุสัญญาไซเตสไปยังสหภาพยุโรป (EU) โดยไม่มีหนังสืออนุญาตไซเตส (CITES Permit) เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการปฏิเสธไม่ให้เข้าไปยังสหภาพยุโรป ถูกกักยึดทำลาย และยังคงดำเนินคดีปรับเป็นเงินจำนวนมากในประเทศปลายทางอีกด้วย

นายเกษมณัฐกร หมั่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะโฆษกกรมวิชาการเกษตร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บริษัทผู้ผลิตผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชใน



ของบัญญัติแนบทำยอนุสัญญาไซเตส จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตไซเตสจากกรมวิชาการเกษตร สำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม นอกจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการปฏิเสธการเข้าประเทศปลายทางและถูกกักยึดทำลายแล้วยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ส่งออกที่ไม่ขออนุญาตไซเตสตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 มีโทษจำคุก



ไม่เกิน 8 เดือน ปรับไม่เกิน 3,000 บาท หรือทั้ง  
จำทั้งปรับ

โฆษกกรมวิชาการแจ้งอีกว่าผู้ประกอบการและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถตรวจสอบพืชหรือสารสกัดจากพืชที่ขึ้นอยู่ในการควบคุมของอนุสัญญาไซเตสได้จากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องพืชอนุรักษ์ พ.ศ.2564 หรือที่เว็บไซต์ <https://checklist.cites.org/#/en> โดยชนิดพืชในบัญชีไซเตสที่นิยมใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆ เช่น กระบองเพชร ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือกาแฟสดน้ำหนึก กัญชงไม้และว่านหางจระเข้แอฟริกาเป็นส่วนผสมในโลชั่น ครีมบำรุงผิว กฤษณาและโกฐกระดูกเป็นส่วนผสมในยาหอม ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช สำนักคุ้มครอง



พันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 0-2940-5687 อีเมล [citesplantpermit@gmail.com](mailto:citesplantpermit@gmail.com) หรือไลน์ไอดี [citesflora.th](https://www.citesflora.th) หรือเพจ CITES Flora Thailand.

## ผู้ช่วยฯตรวจคลองมหาชัย ซ่อมกำแพงป้องกันตลิ่งทรุด

ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายยุทธเขตต์ ยินดีทรัพย์ ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และนายสากล ชลศิริ ผอ.โครงการชลประทานสมุทรสาคร ลงพื้นที่คลองมหาชัย เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งคลองมหาชัย บริเวณศาลเจ้าปู่เจ้าก๋ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เสนอแผนงานเรื่องคลอง 4 สาย และสร้างประตูน้ำ 9 แห่งที่สำรวจออกแบบไว้แล้วเพื่อแก้ปัญหาหน้าทะเลหนุน อีกทั้งจะเข้าสำรวจโครงการใหม่เพิ่มเติมตามข้อสั่งการจากการลงพื้นที่สมุทรสาครของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ รวมทั้งโครงการก่อสร้างปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฯ ตั้งแต่บริเวณท้ายประตูระบายน้ำแก้มลิงจนถึงแม่น้ำท่าจีน โดยจะเข้าสำรวจพื้นที่ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรสาคร อย่างไรก็ตาม ได้ชี้แจงปัญหาน้ำท่วมริมคลองมหาชัย เนื่องจากแนวกำแพงป้องกันตลิ่งชำรุด มีน้ำไหลซึมผ่านช่วงน้ำขึ้น ตามแนวกำแพงป้องกันตลิ่ง หรือบานประตูน้ำ Flap Value ในจุดที่จะต้องมีการซ่อมแซมเร่งด่วนนั้น เทศบาลนครสมุทรสาคร สามารถขออนุญาตดำเนินการได้เพื่อแก้ปัญหาหน้าหนุนสูงและรั่วซึมกำแพงป้องกันตลิ่งเอ่อท่วมชุมชนบริเวณริมคลองมหาชัยต่อไป



## เดินหน้าส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

นายสันติ ไชยา ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ก่ำแพงเพชร เปิดเผยว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ก่ำแพงเพชร ได้รับมอบหมาย จากนายถวัลย์กิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ให้ดำเนินงานตามภารกิจคือ โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ความงอกสูง สิ่งเจือปนและข้าวอื่นปนไม่เกินมาตรฐาน ไม่มีข้าวแดง ตรงตามสายพันธุ์ และได้ผลผลิตที่ดี นอกจากนี้ยังดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ก่ำแพงเพชร มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือจังหวัดก่ำแพงเพชร และจังหวัดตาก แนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มกันผลิตข้าวคุณภาพดีให้มีปริมาณผลผลิตมากพอที่จะสามารถต่อรองในตลาดได้ ทั้งยังจะเป็นการสร้าง ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ในการร่วมกันผลิตข้าวคุณภาพในโอกาสต่อไป และท้ายที่สุดยังจะเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรด้านข้าวให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

นายธีระพงษ์ สารนอก ประธานศูนย์ข้าวชุมชน



บ้านบัวทอง กล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบัวทอง เป็นการรวมกลุ่ม อยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน มีสมาชิกกลุ่มกว่า 20 ราย พื้นที่ทำนากว่าพันไร่ สิ่งที่เราได้อันดับแรกคือความสามัคคีในกลุ่มของเกษตรกรและ “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี” ที่เราได้ร่วมกันพัฒนา ภายใต้ตราดอกบัวสีทอง มีพันธุ์ข้าว กข85 และ กข79 ลักษณะทั่วไป คือ เป็นข้าวเจ้า ไร่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง กอตั้ง ลำต้นแข็งแรง ใบสีเขียวเข้ม ใบตรงตั้ง อายุ



เก็บเกี่ยว 115-120 วัน ผลผลิต 862 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดเรียวยาวข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดข้าวกล้องยาว 8.0 มิลลิเมตร ปริมาณอมิโลส 27-28 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกก่อนข้าง่วนและแข็ง คุณภาพมีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง ศักยภาพให้ผลผลิตสูงถึง 1,173 กิโลกรัมต่อไร่

นอกจากนั้นยังต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ ทนต่อสภาพอากาศเย็น ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ข้าวพันธุ์ กข 79 ลักษณะประจำพันธุ์เป็นข้าวเจ้า ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถลงปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง อายุการเก็บเกี่ยว 113-118 วัน ทรงกอตั้ง ลำต้นก่อนข้างแข็ง การแตกกอดี ใบธงตั้ง กอรวงโผล่เล็กน้อย ค่าอมิโลส (16.82%) ลักษณะเด่น คุณภาพข้าวสุก นุ่ม ลักษณะรวงใหญ่ น้ำหนักดีเป็นข้าวที่ไม่ชอบปุ๋ยมาก แต่การแตกกอดีมาก ลำต้นแข็ง ต้านทานเพลี้ย ให้ผลผลิตเฉลี่ย 80-120 ถังต่อไร่ คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียวยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี สามารถสีเป็นข้าวสารได้ 100 เปอร์เซ็นต์.

พิพัฒน์ จงมีความสุข ราชาน



**อ่างเก็บน้ำยางชุมฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์**  
**เพิ่มความชุ่มชื้นป่ากุยบุรี**  
**ส่งน้ำพื้นที่เพาะปลูก** > 8



## อ่างเก็บน้ำยางชุมฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มความชุ่มชื้นป่ากุยบุรี ส่งน้ำพื้นที่เพาะปลูก



“

ช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับลุ่มน้ำ  
กุยบุรี ช่วยผลักดันน้ำเค็มในคลองกุยบุรี  
ในช่วงหน้าแล้ง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา  
น้ำจืด รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน  
สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

”



### เชียงสารคดี

อ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกนาถิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระ  
ราชดำริให้พิจารณาเพิ่มปริมาณการเก็บกัก  
ของอ่างเก็บน้ำยางชุม เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น  
ให้ป่ากุยบุรี ตลอดจนส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูก  
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และมีพระ  
ราชดำริเพิ่มเติมในการทำระบบกระจาย  
น้ำเพื่อใช้ประโยชน์ พิจารณาก่อสร้างฝาย  
ต้นน้ำ (Check Dam) สร้างสระน้ำขนาด

เล็กตามลำห้วยในพื้นที่เหนืออ่าง เพื่อช่วย  
เก็บกักน้ำและช่วยชะลอน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วม  
ต่อมาหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานสนอง  
พระราชดำริดำเนินการเพิ่มระดับเก็บกักน้ำ  
ส่งผลทำให้พื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นโดยเฉพาะป่า  
โดยรอบทำให้ช่วงป่ามีแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่  
รับประโยชน์จาก 15,300 ไร่ เป็น 20,300  
ไร่ อีกทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับลุ่ม  
น้ำกุยบุรี ช่วยผลักดันน้ำเค็มในคลองกุยบุรี



ในช่วงหน้าแล้ง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา น้ำจืด รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำตั้งแต่ปี 2533 มีสมาชิก 220 ราย เคยได้รับรางวัล สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2543 ต่อมาได้ยกระดับเป็นสหกรณ์การเกษตรชลประทานยางชุม จำกัด มีสมาชิกจำนวน 300 ราย ปัจจุบันจัดตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการชลประทาน

(ข้อมูลสำนักงาน กปร. พ.ศ. 66 สังเขป)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ภาคกลาง และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกษตรกร นางสมพร ศิรินิล บ้านเลขที่ 36 หมู่ 6 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริน ซึ่งได้แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรออกเป็น 3 แปลง ได้แก่ แปลงที่ 1 พื้นที่ 9 ไร่ ทำสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำยางชุมฯ แปลงที่ 2 พื้นที่



26 ไร่ ทำไร่นาสวนผสม ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนปราณบุรี และแปลงที่ 3 พื้นที่ 21 ไร่ ปลูกทุเรียน สับปะรด อะโวคาโด พริก มะนาว มะพร้าว มะละกอ กากแฟ โกโก้ และพืชผักสวนครัว ใช้น้ำจากลำห้วยธรรมชาติและน้ำจากอ่างเก็บน้ำยางชุมฯ จากการขายผลผลิตสร้างรายได้กว่า 300,000-400,000 บาทต่อปี สามารถใช้หนี้สินจนหมด ทำให้ครอบครัวมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริน ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการฯ โดยมีผู้

แทนกรมชลประทานรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมฯ และพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร

ได้สร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมกันดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อแพร่ขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่



เกษตรวันนี้.....● กรมหม่อนไหม ได้มีมติรับรองพันธุ์ไหม J108 x ละหานทรายเป็นไหมพันธุ์แนะนำที่มีความเหมาะสมกับการผลิตแผ่นใยไหม สำหรับนำไปแปรรูปเป็นผ้าไหมไทย เนื่องจากเป็นไหมไทยลูกผสมที่มีความแข็งแรง เลี้ยงง่าย หนอนไหมไม่ยุบนิ่ง สามารถพันเส้นใยกระจายเต็มพื้นที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมตั้งชื่อพันธุ์ไหม “แพร์ 72”.....● นอกจากนี้ยังได้รับรองพันธุ์หม่อนอนุรักษ์ จำนวน 19 สายพันธุ์ และรับรองพันธุ์หม่อนอนุรักษ์อีกจำนวน 24 พันธุ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์หม่อนไหมให้อยู่กับประเทศไทย.....● สำหรับพันธุ์ไหม J108 x ละหานทราย หรือ “แพร์ 72” เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างกรมหม่อนไหมกับเกษตรกรบ้านป่าเลา ตำบลดงมหวาน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ได้พันธุ์ไหมไทยลูกผสมที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นใยไหม ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-5 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์หม่อนไหมทุกแห่งทั่วประเทศ.....●

นายกฯหล้าปลื้ม

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 28 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16879

หน้า: 4(ขวา)

Col.Inch: 19.97

Ad Value: 23,964

PRValue (x3): 71,892

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พาณิชย์ตรวจตลาดสด เผยราคาผักสดเริ่มลด

## พาณิชย์ตรวจตลาดสด เผยราคาผักสดเริ่มลด

นายกรณิจ โนนจ้อย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการสำรวจสถานการณ์การค้าและราคาสินค้า ณ ตลาดสดตวงแก้ว พลาซ่า จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ว่าราคาผักสดในตลาดตวงแก้วพลาซ่า เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาผักสดทั่วประเทศ ที่ส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวลดลง เพราะขณะนี้ผลผลิตผักได้เข้าสู่ตลาดเป็นปกติแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน หลังจากที่ผักสดปรับตัวสูงขึ้นในช่วงหน้าร้อน

ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ พบว่าประชาชนมีการออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก ราคาสินค้าทรงตัว แต่ราคาผักสดในภาพรวมเริ่มทรงตัว และปรับตัวลดลง โดยถั่วฝักยาว จากราคา 65 บาท/กิโลกรัม (กก.) ลดเหลือ 60 บาท/กก. พริกชี้หูจินดา จากราคา 86.50 บาท/กก. ลดเหลือ 80 บาท/กก. ผักชี จากราคา 220 บาท/กก. ลดเหลือ 200 บาท/กก. มะนาว จากราคา 3.30 บาท/ลูก ลดเหลือ 3.00 บาท/ลูก ส่วนผักที่ราคาทรงตัว อาทิ ผักกาดขาว 40 บาท/กก. กะหล่ำปลี 40 บาท/กก. ผักบุ้งจีน

40 บาท/กก. และพริกชี้หูสวน 420 บาท/กก.

นายกรณิจกล่าวว่า มีสินค้าผักที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะมีความอ่อนไหวในช่วงหน้าฝน ได้แก่ ผักชี ต้นหอม โดยกรมจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบกรณีมีราคาสูงผิดปกติ หรือขาดแคลน จะประสานผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตร ได้แก่ ตลาดศรีเมือง ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงและจำหน่ายผักราคาส่ง และเปิดจุดในจังหวัดที่มีปัญหาทันที โดยปัจจุบันดำเนินการเปิดจุดจำหน่ายรวมแล้วกว่า 22 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ หนองคาย สกลนคร มุกดาหาร สุรินทร์ ยโสธร ฉะเชิงเทรา อ่างทอง อุทัยธานี จันทบุรี ลพบุรี ชัยนาท ภูเก็ต พังงา และนราธิวาส

## เสียงจากชาวนากรุงเทพฯ : บิบเราให้เผาแล้วบังคับให้เลิกเผา

**ย**ังคงอยู่กับปัญหาเรื่องการเผาในภาคการเกษตร อยู่อีกเช่นเดิม วันก่อนดิฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์ คุณประเสริฐ ภูเงิน ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สำหรับเผยแพร่ในรายการ Farmers Talk ทางช่องยูทูป landactionthai ของมูลนิธิชีวิตไท ทำให้พบว่าในกระบวนการผลิตข้าวของชาวนากรุงเทพฯ เต็มไปด้วยความท้าทายและแรงกดดัน การเผาหรือไม่เผาในนาข้าว ล้วนเป็นผลกระทบที่ชาวนาต้องแบกรับอันเกิดจากแรงผลักดันของสังคมไทย โดยเฉพาะของนโยบายรัฐ จึงขอนำมาเขียนถึงในที่นี้

### กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

เป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรนาข้าวในพื้นที่เขตหนองจอก ซึ่งเป็นเขตที่มีพื้นที่นาข้าวใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวฯ จัดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปัจจุบันมีสมาชิก 32 ครอบครัว พื้นที่นาประมาณ 500 ไร่ เพื่อร่วมกันจัดการแปลงนาข้าวของตนเองให้มีประสิทธิภาพที่สุด ได้รับความสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### จุดเริ่มต้นการเผาในนาข้าว

จากการบอกเล่าของคุณประเสริฐ พื้นที่นาข้าวในเขตหนองจอก เดิมไม่เคยมีการเผาฟางในนา เพราะในอดีตชาวนาที่นี่ (เช่นเดียวกับที่อื่น) ทำนาเพียงปีละ 1 ครั้ง ฟางข้าวที่เกิดหลังฤดูการเก็บเกี่ยวจะถูกกองไว้บนนาให้ย่อยสลายเอง ซึ่งกว่าจะถึงฤดูการผลิตใหม่ฟางข้าวก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยในนาหมด แต่เมื่อมีการพัฒนาระบบชลประทาน มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่เพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นแล้วนำมาสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ ปัจจุบันสนับสนุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้ชาวนาสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2-3 ครั้ง เมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคาข้าวเริ่มลดลง บิบให้ชาวนาต้องเร่งผลิตให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น มีรายได้มากขึ้น ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวฯ บางคนสามารถผลิตข้าวได้ถึง 4 ครั้ง

ปัญหาที่ตามมาคือ ระบบการทำนาข้าวได้ผลิตฟางข้าวจำนวนมากหลายเท่า ขณะที่ชาวนาไม่สามารถกองฟางข้าวในนาได้เหมือนอดีต เพราะต้องใช้พื้นที่สำหรับการเริ่มกระบวนการผลิตรอบใหม่

การเผาในนาข้าวจึงเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปี 2519-2520 ภาพการเผาในนาข้าวจึงเป็นภาพที่คุ้นชินของคุณประเสริฐ ซึ่งเกิดในครอบครัวชาวนาหนองจอกในปี 2513

**เปลี่ยนฟางเป็นอาหารสัตว์ จุดเริ่มต้นความพยายามเลิกเผา**



ชาวนาหนองจอกขยันทำนาแต่รายได้กลับไม่เพิ่มขึ้น เมื่อผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ราคาข้าวก็ตกลงตามกลไกตลาด จึงเริ่มมองหาการลดต้นทุนการผลิต ในการทำนาข้าวแบบใช้สารเคมี ต้นทุนที่สูงที่สุดหนีไม่พ้นค่าปุ๋ยค่ายา ความคิดในการเปลี่ยนฟางข้าวที่ถูกเผาถูกรอบการผลิตเป็นปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนจึงเกิดขึ้น



“ตอนนั้นเริ่มนึกถึงการทำปุ๋ยด้วยฟางข้าว แต่เราต้องใช้พื้นที่ในการทำนา จึงหันมามองเรื่องตัวทำลายฟางโดยไม่ต้องเผา และสร้างรายได้เพิ่ม จึงเริ่มเกิดการเลี้ยงวัวควาย” คุณประเสริฐ เล่า

ในช่วงต้น ชาวนาเขตหนองจอกหาวัวควายมาเลี้ยงกันเอง ภายในครอบครัว ซึ่งมีไม่กี่ครอบครัวที่สามารถทำได้ จึงเริ่มมีการรวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการ จนขยับสู่การตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ การบริหารจัดการฟางข้าวอย่างเป็นระบบเริ่มเกิดขึ้น

ขั้นตอนคือ มีการเลี้ยงวัวควายของกลุ่ม หมุนวนไปกิน ฟางในนาสมาชิก ฟางที่วัวกินไม่หมด แบ่งส่วนหนึ่งไปทำปุ๋ยหมัก โดยกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนจุลินทรีย์เพื่อช่วยให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น แต่เกิดปัญหาการผลิตก๊าซมีเทนขึ้นมาแทน เริ่มมีการอัดฟางเป็นก้อน เพื่อเก็บให้วัวกินนอกฤดูเก็บเกี่ยว และส่งขายให้ฟาร์มวัวในเขต กทม. โดยกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวฯ ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี ทั้งรถเกี่ยวข้าวที่แยกฟางและเมล็ดข้าวได้อัตโนมัติ รถตัดฟางข้าวให้สั้นเพื่อย่อยสลายง่ายและอัดก้อนง่าย รถอัดก้อนฟาง

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่ปัญหา PM 2.5 จะเป็นประเด็นที่โลกและสังคมไทยให้ความสำคัญ

“เราเผาและเลิกเผาตอนที่ทุกคนจะตื่นตัวเรื่อง PM 2.5 และมองว่าการเผาในภาคเกษตรเป็นปัญหาเสียอีก”

อย่างไรก็ดี คุณประเสริฐยอมรับว่าการเผายังคงมีอยู่บ้างในพื้นที่หนองจอก เพราะระบบการบริหารจัดการฟางยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะตอบสนองพื้นที่นามหาศาลของเขตหนองจอก ทุกวันนี้แม้จะมีรถอัดฟางจากภายนอกมารับจ้างอัดฟางในพื้นที่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองได้เพียงพอ กับความต้องการ

#### เมื่อรัฐบังคับให้เลิกเผา

เมื่อปัญหา PM 2.5 ปะทุขึ้น การเผาในภาคเกษตรเป็นจำเลยที่พุ่งเป้าหาเกษตรกร กรุงเทพมหานครประกาศห้ามเผาอย่างเด็ดขาด ตามมาด้วยการจับและปรับจริง

“ที่นี่แยเลย ระบบที่เราวางไว้รวน เพราะเมื่อบังคับห้ามเผาอย่างเด็ดขาด รถรับจ้างอัดฟางก็เล่นตัว ไม่เข้ามารับอัดฟาง ซึ่งเดิมชาวนาเคยมีรายได้จากการขายฟางกลายเป็นต้องยกฟางให้รถอัดไปฟรีๆ เพื่อให้เขาเร่งมาจัดการกับฟางให้”

บทเรียนว่าด้วยการเผา-ไม่เผา ในนาข้าว จากกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวฯ

#### 1.การเผาไหม้ เป็นผลจากระบบการส่งเสริมการ

ทำนาข้าวของภาครัฐ ที่สนับสนุนให้เกษตรกรทำการผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่มีการออกแบบการจัดการฟางข้าวให้

2.ชาวนาไม่ได้อยากเผา เพราะต่งต้องการฟาง ให้เป็นรายได้

3.การสื่อสารกับชาวนาเรื่องการหยุดเผา ควรสื่อสารด้วยประเด็นที่ทำให้เห็นผลกระทบต่อตัวชาวนาเอง ไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น

4.รัฐบาลควรวางแผนการจัดการฟางอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนเงินทุนและเทคโนโลยีในการจัดการฟางให้กับชาวนา.

เพ็ญภา ทงษ์ทอง

มูลนิธิชีวิตไท